

ผนวก ก

บทแถลงข่าว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
เรื่อง การติดตามจับกุม ผกร.ในพื้นที่ บ.ต้นหยงเปาว์

เมื่อ ๒๐ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๓๒๐ จนท.ได้สนธิกำลังติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมายในพื้นที่ บ.ต้นหยงเปาว์ ม.๔ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ป.น.ขณะเข้าดำเนินการพบผู้ต้องสงสัย จำนวน ๒ คน หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน และได้วิ่งหลบหนีลงแม่น้ำพร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงใส่ จนท., จนท.จึงทำการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันตัวทำให้ผู้ต้องสงสัยทั้ง ๒ คน ถูกยิงเสียชีวิตและจมน้ำ ต่อมาเมื่อ ๑๖๒๐ ได้พบศพทั้งสองคนที่ บ.แคนาฯ ห่างจากที่เกิดเหตุ ๑.๕ กม. ผู้เสียชีวิตคือ นายมุฮัมมัดเปาซี สามะมา เป็น ผกร.ระดับปฏิบัติการ/มือประกอบระเบิด มีหมายจับ ป.วิ.อาญา จำนวน ๑ หมาย และนายมุฮัมมัด ซิตีเลาะ เป็น ผกร.ระดับปฏิบัติการ มีหมายจับ ป.วิ.อาญา จำนวน ๔ หมาย สำหรับบ้านที่เกิดเหตุ นายสะมาแอ สาและ ออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน จนท.จึงได้ควบคุมตัวและตรวจสอบบริเวณบ้านสามารถยึด ปลายเอ็ม.๑๖ เอ.๑ จำนวน ๒ กระบอก, ปลายเอ็ม.๑๖ (ตัดสั้น/พานท้ายสไลด์) ๑ กระบอก และกระสุนขนาด ๕.๕๖ มม. ๙๐ นัด บรรจุอยู่ในซองกระสุน ๓ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขอเรียนให้ทราบดังนี้.-

ประการที่ ๑ การติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมายดังกล่าว เป็นความพยายามของ จนท.ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ จต. การใช้อาวุธของ จนท.ในครั้งนี้ ผกร.ได้ใช้ปืนยิงใส่ จนท.ก่อน จนท.จึงมีความจำเป็นในการใช้อาวุธยิงป้องกันตัว ทั้งนี้ การใช้อาวุธของ จนท.เป็นการใช้อาวุธตามกฎหมายใช้กำลัง

ประการที่ ๒ ผกร.ที่ถูกยิงเสียชีวิต เป็นผู้ที่ถูกก่อคดีร้ายแรงเป็นภัยต่อความมั่นคง และเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อชีวิตของประชาชนทุกคนหากยังสามารถหลบหนีไปได้ ซึ่ง นายมุฮัมมัด ซิตีเลาะ อายุ ๓๕ ปี มีหมายจับ ป.วิ.อาญา ๔ หมาย ได้แก่ คดียิง นายบุญเจือ สมมาตร เสียชีวิต ที่ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๒, คดียิง นายสุนทร ช่วยมาก และนายอารี ศักดิ์นิยมแก้ว ได้รับบาดเจ็บ และนางนันทพร ชัยชนะ เสียชีวิตที่ร้านอาหารอีสานใต้ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๒, คดียิง พ.ต.หญิง นาราทิพย์ แก้วถาวร พยาบาล รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร เสียชีวิต ที่ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๓ และคดีกราดยิงร้านขายของชำริมถนนสายนาประตู-วัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. ทำให้ นางเกศณี ร่มเกศแก้ว เสียชีวิต เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๗ สำหรับ นายมุฮัมมัดเปาซี สามะมา อายุ ๓๖ ปี นอกจากจะเป็น ผกร.ระดับปฏิบัติการแล้วยังเป็นมือประกอบระเบิด มีหมายจับ ป.วิ.อาญา จำนวน ๑ หมาย คดียิง นายสุวิทย์ บุญสนิท ครูโรงเรียนบ้านเกาะตา เสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณถนนสายปัตตานี - ยะลา อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๑ จากประวัติคดีจะเห็นได้ชัดว่า ผกร.ทั้งสองคนเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งจิตสำนึก ไร้มนุษยธรรม ทำลายชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ ครูซึ่งให้การศึกษาอบรมแก่บุตรหลานของประชาชน หรือแม้แต่พยาบาลที่ดูแลรักษาประชาชนทุกคนยามเจ็บป่วย อีกทั้งการประกอบระเบิดทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย พิการ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย สร้างความทุกข์ทรมานและเดือดร้อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง

ประการที่ ๓ ขอให้หน่วยในพื้นที่ได้พบปะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนต่อกรณีดังกล่าว โดยต่อเนื่อง เพื่อมิให้แนวร่วม/ฝ่ายตรงข้าม บิดเบือนข้อมูลข่าวสารและปลุกระดมประชาชน พร้อมทั้งเข้มงวดกวดขันมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อเป้าหมายอ่อนแอให้รัดกุมยิ่งขึ้น


ประการที่ ๔ ขอให้พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน เป็นกระบอกเสียงสื่อไปยังเป้าหมายผู้หลงผิดหรือเห็นต่างซึ่งตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มขบวนการในการก่อเหตุรุนแรงกับพี่น้องประชาชนทราบว่า หากกระทำความผิดจะต้องหลบหนีการติดตามจับกุมของ จนท.ไปตลอดชีวิต ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติร่วมกับครอบครัวได้ และถ้าทำการต่อสู้กับ จนท.อาจถึงแก่ชีวิต นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ยังเป็นห่วงและรอคอยการกลับมาของทุกคน ขอให้กลับตัวกลับใจปรับเปลี่ยนทัศนคติแสดงตนมอบตัวกับ จนท.เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเข้าร่วมโครงการพาคณกลับบ้าน เพื่อกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว และสังคมอย่างมีอนาคต

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า จนท.รัฐ มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา จชต.ด้วยสันติวิธี ผลสำเร็จในการติดตามจับกุม ผกท.ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหว ผกท. และขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลในครอบครัวญาติมิตรอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้หลงเชื่อเข้าเป็นแนวร่วมของกลุ่มขบวนการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

ตรวจถูกต้อง

พันเอก 

(สนธยา หวังเจริญ)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุก

สำนักปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า